

คำกล่าว/สาสน์จากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

เรียน รองอธิบดี/ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ปศุสัตว์เขต/และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกท่าน

กระผมมีความยินดี/และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง/ที่ได้เป็นประธาน
ในกิจกรรม/ต่อต้านการทุจริต/และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์/ประจำปีงบประมาณ
2567/โดยที่หัวใจของกิจกรรมต่อต้านการทุจริต/และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์/
ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น/มีความมุ่งหวังให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์/
และประชาชนทั่วไป/ได้รับรู้ถึงการแสดงเจตจำนง/ในการต่อต้าน/และการไม่ทน
ต่อการทุจริตของกรมปศุสัตว์/และมุ่งมั่นส่งเสริม/ยกย่อง/หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการ
อย่างใสสะอาด/เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตน/ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม/ตามมาตรฐานทางจริยธรรม/เพื่อเป็นต้นแบบในการปฏิบัติราชการที่ดี/
แก่ข้าราชการ/ลูกจ้าง/และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์

ในการจัดกิจกรรม/ต่อต้านการทุจริต/และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์/
กระผม/นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์/อธิบดีกรมปศุสัตว์/
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/ลูกจ้าง/และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์/
ขอประกาศเจตจำนงสุจริตว่า/กรมปศุสัตว์จะน้อมนำ/และประพฤติปฏิบัติตน/ตามรอย
พระยุคลบาท/สืบสาน/รักษา/และต่อยอดพระราชปณิธาน/ของศาสตร์พระราชชาผู้ทรงธรรม/
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ด้วยความมุ่งมั่น/ในประโยชน์อันสูงสุด
ของประเทศชาติ/และประชาชน ดังนี้

1. อุทิศตนเพื่องานราชการ/ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/รวดเร็ว/
โปร่งใส/มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน/ตามหลักธรรมาภิบาล

2. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/และการให้บริการ
อย่างมีมาตรฐาน/เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชน/และผู้รับบริการ/สามารถเข้าถึงการ
ให้บริการด้านปศุสัตว์/และการบริการที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก/รวดเร็ว/และเท่าเทียม

3. เสริมสร้าง ...

3. เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม/ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์/
ให้ยึดมั่นในวัฒนธรรม/การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส/สุจริต/มีมาตรฐาน/มีความ
เสียสละ/มีความเป็นธรรม/เป็นกลางทางการเมือง/รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/พร้อมรับการตรวจสอบ/และพร้อมรับผิดชอบ/ต่อการตัดสินใจของตนเอง

นอกจากนี้/กรมปศุสัตว์/มีนโยบาย/งดรับ/งดให้/ของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิด/จากการปฏิบัติหน้าที่/ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน/ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด/ตามเจตจำนงที่ได้ประกาศ
ดังกล่าวสืบต่อไป/และขอให้กิจกรรม/ต่อต้านการทุจริต/และประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์/
ประจำปีงบประมาณ 2567 /บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมต่อไป/
